



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๐๐/ว ๑๗๘

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
๙ หมู่ที่ ๖ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการยื่นขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้กำหนดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด ดำเนินการให้คนพิการได้รับสิทธิดังกล่าวรายละเอียดไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งปีการศึกษานั้น
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดการยื่นขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนคนพิการในสถานศึกษาที่สนใจยื่นขอรับ
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ ตามกำหนดการที่แนบมานี้

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้โรงเรียนที่มีคนพิการสนใจยื่นขอรับ
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดทำเอกสาร
การขอรับตามกำหนด และส่งให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิมาลา รักพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๓๓๑๒

โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๓๑๑

<http://www.chysec.net>

E-Mail : chysec@hotmail.com

**กำหนดการยื่นขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙**

ลำดับ	กำหนดการ	วันครบกำหนด
๑	ส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมเอกสารประกอบ	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒	แจ้งผู้ผ่านการอนุมัติ พร้อมรับคู่มือการศึกษา	๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๓	รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก	๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**เอกสารประกอบการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙**

๑. แบบคัดกรองทางการศึกษา
๒. แบบ คป.๐๑
๓. แบบ คป.๐๔
๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๖. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
๗. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๘. File Excel คป.๐๗ บันทึกลงแผ่น CD (Download file ได้ที่ www.chysec.net)

สามารถยื่นเอกสารขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
หรือ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอ แต่ละอำเภอ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ๙ ม.๖ ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว (ข้างโชว์รูมฟอร์ด)	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอเทพสถิต อยู่ใน รพ.สต.วังตาท้าว (บ้านห้วยหินบน)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอเมือง อยู่ใน อบต.โพหนอง	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านแท่น อยู่ใน อบต.บ้านแท่น
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบ้านเขว้า อยู่ใน เทศบาลตำบลทุ่งทอง	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอแก้งคร้อ อยู่ใน อบต.หนองไผ่
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอคอนสวรรค์ อยู่ใน โรงพยาบาลคอนสวรรค์	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอคอนสาร อยู่ใน โรงพยาบาลคอนสาร ตึกคลินิกนมแม่
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอหนองบัวแดง อยู่ใน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอเนินสง่า อยู่ใน อบต.หนองฉิม
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอจัตุรัส อยู่ใน อนามัยเก่า ตรงข้างโรงเรียนบ้านจั่ว	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอภูเขียว อยู่ใน โรงพยาบาลภูเขียว
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอบำเหน็จณรงค์ อยู่ใน อบต.บ้านเพชร	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอภักดีชุมพล อยู่ใน โรงพยาบาลภักดีชุมพล
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอหนองบัวระเหว อยู่ใน กศน.วังตะเฒ่า	ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ยังไม่จัดตั้ง สามารถส่งได้กับอำเภอใกล้เคียง